

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตามคำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๖๑

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

	<p>รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๑ (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เขตตรวจราชการที่ ๒ (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ) เขตตรวจราชการที่ ๓ (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) เขตตรวจราชการที่ ๔ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)</p>
	<p>รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร) เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)</p>
	<p>รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๘ (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เขตตรวจราชการที่ ๙ (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)</p>
	<p>รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครืองาม) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)</p>
	<p>รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๕ (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) เขตตรวจราชการที่ ๖ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) เขตตรวจราชการที่ ๗ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)</p>
	<p>รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ช่วยปฏิบัติงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๗ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)</p>
	<p>รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ช่วยปฏิบัติงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)</p>